

ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอวังกร งเทพ ประจำปีการศึกษา 2563



เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 ดร.สุภารักษ์ จูตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ-โทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (CA63) อย่างเป็นทางการ รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนในยุค New Normal นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่จากคณะนิเทศศาสตร์และรุ่นพี่คณะกรรมการนักศึกษา คอยให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ซึ่งบรรยายภาคเป็นไปด้วยความอบอุ่น

สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มีการปรับรูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยปรับเปลี่ยนมาเป็นการปฐมนิเทศผ่านช่องทางออนไลน์แทนการนัดหมายให้นักศึกษาเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตามมาตรการการเฝ้าระวังเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน

ดร.สุภารักษ์ จูตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนในภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล และ สาขาวิชาสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่ ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิง อย่าง อินดี้ อินทัช , ดั่งดั่ง ณัฐวุฒิ และ ตาต้าร์ ซาดิซาย ก็เป็นนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

งเทพ ด้วยเช่นกัน

ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในปีการศึกษา 2563 ที่สมัครเข้าศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ทุกคนจะได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังในแวดวงนิเทศศาสตร์ อาทิ การใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว การฝึกผลิตรายการ ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตผลงานเพื่อการสื่อสารการตลาด ฯลฯ โดยมีคณาจารย์คอยให้ความรู้ และดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างเพื่อน ๆ นักศึกษา รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังมี ทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.northbkk.ac.th หรือ แฟนเพจ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หรือโทร.

02-972-7200 ต่อ 140 หรือ 02-5331000 ต่อ 104